

phung phung

Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì?

Mến chào mọi người trong Chúa Kitô và Mẹ Maria, xin mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội nhé.

Cha Vĩng

Thứ 4: 15/06/2022

GIÁO LÝ: Nói Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô như các Bí tích rửa tội và Thánh Thể, chúng ta được liên kết với Người và không thể chia lìa. Sự liên kết này mạnh mẽ hơn bất cứ liên kết nào khác được nối liền với các chi thể trong một thân thể duy nhất. (YouCat, s. 126)

SUY NIỆM: Khi Đức Giêsu lên trời, Người không bỏ con cái Chúa mới, nhưng vẫn ở lại Chúa Thánh Thể và hiệp nhất với Người trên nên mạnh mẽ hơn. Công đồng Vatican II minh định rằng "khi thông truyền Thánh Thể cho Người, Chúa Giêsu thiết lập một cách thức bí mật thân mình Người và các anh em Người, được cộng đồng với Người và dân tộc" (LG, 7).

Hình thức thân thể giúp bạn hiểu được sự nối kết chặt chẽ giữa Giáo hội và Chúa Kitô. Sự nối kết chặt chẽ khi phân ly này nói nên một thể thống nhất sống động. Giáo hội không phải là một hiệp hội của trí tuệ, văn hóa hay chính trị, nhưng là một thân thể sống động, bắt đầu đi và hoạt động trong lịch sử. Thân thể này có đầu là Đức Giêsu hằng sống, nuôi dưỡng và nâng đỡ.

Nếu đầu bị tách ra khỏi phần còn lại của thân thể, toàn bộ con người sẽ bị tê liệt, không thể sống. Là một phần tử trong Giáo hội, bạn phải luôn duy trì mối liên kết chặt chẽ với Chúa

Giê-su. Giê-nh trong môt thân cây, nhạ sng phđi đi qua đ cho nhánh cây đ c sng. **Th đy là cây nho, anh em là cành...**" (Ga 15:5)

Nh vđy bñn phđi đ cho Chúa Giê-su hành đng trong bñn, đ cho Lđi Ngđđi hđng đñn bñn, đ cho sđ hiñn đđñn bí tích cđ a ngđđi nuôi đđng bñn, linh hođt bñn, đ cho tình yêu cđ a Ngđđi là sđ c mđ nh cho tình yêu tha nhân cđ a bñn. Luôn luôn, và cđ luôn luôn nh vđy thì đđi sđng Ki-tô hđu mđi sinh hoa kđt trái đđc.

LĐ NG NGHE LĐI CHÚA: Ngđđi [Chúa Ki-tô] cũng là đđu cđ a thân thđ, nghĩa là đđu cđ a Hđi Thánh; Ngđđi là khđi nguyên, là trđng tđ trong sđ nhđng ngđđi tđ cõi chđt sđng đđi, đđ trong mđi sđ Ngđđi đđng hàng đđu. (Cl 1:18)

Cđ U NGUYĐN: Lđy Chúa, thđt hđnh phúc cho con vì đđc làm con cđ a Chúa qua Bí Tích Rđa Tđi, xin giúp con biđt sđng liên kđt vđi nhau bđng sđ c mđ nh tình yêu duy nhđt mà Chúa Thánh Thđn đđ vào tâm hđn con đđ con vđđt qua nhđng xung đđt, chia rđ, ích kđ đđng tđo nên đau khđ đđn Thân Thđ Giáo Hđi trong đó có anh em con.

THĐ C HÀNH: *Cđ gđng sđng ngoan đđo đđ xđng đđng là Dân Chúa, chi thđ Chúa Kitô và là đđn thđ cđ a Chúa Thánh Thđn.*

From: Đđ Dzũng
